

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi tại Unikon, LLC (cùng với các công ty liên kết của chúng tôi, "Unikon", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết mạnh mẽ bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các thực tiễn của chúng tôi đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi (cùng gọi là "Dịch vụ") hoặc cho nội dung mà chúng tôi xử lý thay mặt cho khách hàng của các ưu đãi kinh doanh của chúng tôi, như giao diện lập trình ứng dụng của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân liên quan đến bạn ("Thông tin Cá Nhân") như sau:

- Nếu bạn cấp quyền cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi như sau:
- Nội Dung Người Dùng: Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin bao gồm trong dữ liệu đầu vào, tải tệp (bao gồm hình ảnh bạn gửi) hoặc phản hồi mà bạn cung cấp cho Dịch Vụ của chúng tôi ("Nội Dung").
- Thông Tin Giao Tiếp: Nếu bạn giao tiếp với chúng tôi, chúng tôi thu thập tên của bạn và nội dung của bất kỳ tin nhắn bạn gửi ("Thông Tin Giao Tiếp").

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích sau:

- Cung cấp, quản trị, duy trì và/hoặc phân tích Dịch Vụ;
- Cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và tiến hành nghiên cứu;
- Liên lạc với bạn;
- Phát triển chương trình và dịch vụ mới;
- Ngăn chặn gian lận, hoạt động tội phạm hoặc lạm dụng Dịch Vụ của chúng tôi và bảo vệ an toàn cho các hệ thống IT, kiến trúc và mạng của chúng tôi;
- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tiến trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc của các công ty liên kết, bạn hoặc các bên thứ ba khác.

Thông Tin Gộp hoặc Bị Vô Hiệu Hóa.

Chúng tôi có thể tổng hợp hoặc vô hiệu hóa Thông Tin Cá Nhân để nó không còn được sử dụng để xác định bạn và sử dụng thông tin đó để phân tích hiệu suất của Dịch Vụ của chúng tôi, cải thiện và thêm tính năng vào Dịch Vụ của chúng tôi, tiến hành nghiên cứu và cho các mục đích tương tự khác. Ngoài ra, đôi khi, chúng tôi có thể phân tích hành vi và đặc điểm chung của người dùng Dịch Vụ của chúng tôi và chia sẻ thông tin

tổng hợp như thống kê người dùng tổng quát với bên thứ ba, công bố thông tin tổng hợp như vậy hoặc làm cho thông tin tổng hợp như vậy trở nên tổng quát có sẵn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tổng hợp thông qua Dịch Vụ, qua cookie và qua các phương tiện khác được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ duy trì và sử dụng thông tin bị vô hiệu hóa ở dạng ẩn danh hoặc bị vô hiệu hóa và chúng tôi sẽ không cố gắng tái xác định thông tin, trừ khi bắt buộc theo luật pháp. Bạn có thể chọn không tham gia việc chúng tôi sử dụng Nội Dung của bạn để đào tạo các mô hình của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ contact@unikon.vn.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Trong một số tình huống, chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba mà không cần thông báo thêm cho bạn, trừ khi cần theo luật pháp:

Nhà Cung Cấp và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng nhu cầu vận hành kinh doanh và thực hiện các dịch vụ và chức năng cụ thể, chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin khác, phần mềm truyền thông qua email và dịch vụ phân tích web, giữa các công ty khác. Theo hướng dẫn của chúng tôi, những bên này sẽ truy cập, xử lý hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân chỉ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ đối với chúng tôi.

Chuyển Nhượng Kinh Doanh: Nếu chúng tôi tham gia vào các giao dịch chiến lược, tái cơ cấu, phá sản, sự quản lý hoặc chuyển giao dịch vụ cho một nhà cung cấp khác (tổng cộng, một "Giao dịch"), Thông Tin Cá Nhân của bạn và thông tin khác có thể được tiết lộ trong quá trình kiểm tra cẩn thận với các bên đối tác và những người hỗ trợ Giao dịch và chuyển giao cho một người kế vị hoặc công ty liên kết như một phần của Giao Dịch kèm theo các tài sản khác.

Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn, bao gồm thông tin về tương tác của bạn với Dịch Vụ của chúng tôi, với các cơ quan chính phủ, người đồng ngành hoặc các bên thứ ba khác (i) nếu cần phải làm như vậy theo luật pháp hoặc với niềm tin tốt rằng hành động như vậy là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, (ii) để bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, (iii) nếu chúng tôi xác định, theo quyền tự quyết của chúng tôi, rằng có vi phạm các điều khoản, chính sách hoặc luật pháp của chúng tôi; (iv) để phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động tội phạm khác; (v) để bảo vệ sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của sản phẩm, nhân viên hoặc người dùng của chúng tôi hoặc công chúng, hoặc (vi) để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Quyền của bạn

Bạn có quyền:

- Truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn và thông tin liên quan đến cách nó được xử lý.
- Xóa Thông Tin Cá Nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi bằng cách ấn vào nút Không Đồng Ý ở đầu cuộc hội thoại vào bất cứ thời điểm nào của cuộc hội thoại

- Sửa hoặc cập nhật Thông Tin Cá Nhân của bạn.
- Chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho một bên thứ ba (quyền truyền dữ liệu).
- Hạn chế cách chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn.
- Thu hồi sự đồng ý của bạn - nơi chúng tôi dựa vào sự đồng ý như cơ sở pháp lý cho quy trình bất cứ lúc nào.
- Phản đối cách chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn.
- Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

Bạn có thể thực hiện một số quyền này thông qua tài khoản Unikon của bạn (nếu có) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@unikon.vn.

Lưu ý về tính chính xác: Dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo sinh sản để tạo ra phản ứng bằng cách đọc yêu cầu của người dùng và dự đoán những từ có khả năng xuất hiện tiếp theo. Trong một số trường hợp, các từ có khả năng xuất hiện tiếp theo có thể không phải là thông tin chính xác về mặt sự thật. Vì lý do này, bạn không nên dựa vào tính chính xác về mặt sự thật của kết quả từ các mô hình của chúng tôi.

Trẻ em

- Dịch Vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Unikon không thu thập thông tin cá nhân của cố ý từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn có lý do tin rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho Unikon thông qua Dịch Vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@unikon.vn. Chúng tôi sẽ điều tra mọi thông báo và nếu thích hợp, xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên, nhưng dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng thuận từ phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn để sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

- Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được vận hành hoặc kiểm soát bởi Unikon, bao gồm các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc các trang web khác (các "Trang web bên thứ ba"). Thông tin bạn chia sẻ với Trang web bên thứ ba sẽ tuân theo các chính sách quyền riêng tư cụ thể và điều khoản dịch vụ của Trang web bên thứ ba và không phải theo Chính sách Quyền riêng tư này. Việc cung cấp các liên kết này không ngụ ý rằng chúng tôi ủng hộ hoặc đã xem xét các trang web này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trang web bên thứ ba để biết thông tin về các thực tiễn về quyền riêng tư và chính sách của họ.

Bảo mật và Lưu trữ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức hợp lý từ khía cạnh thương mại để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân trực tuyến và ngoại tuyến khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích và truy cập, tiết lộ, biến đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có tín hiệu truyền dẫn Internet hoặc email nào là hoàn toàn an toàn hoặc không bao giờ có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ chúng tôi có thể không an toàn. Do đó, bạn

nên cần nhắc nhở cẩn thận đặc biệt khi quyết định gửi thông tin gì đó cho chúng tôi qua Dịch Vụ hoặc email. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc tránh được các thiết lập quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật trên Dịch Vụ hoặc trang web bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn chỉ trong thời gian 30 ngày để cung cấp Dịch Vụ cho bạn hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp lệ khác như giải quyết tranh chấp, lý do an toàn và bảo mật hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, tất cả dữ liệu về bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống.

Thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này theo thời gian. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng phiên bản cập nhật trên trang này, trừ khi cần thông báo theo loại khác theo luật pháp áp dụng.